

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 1 ธันวาคม 2558

เรื่อง

1. ภาพข่าว: เยี่ยมชม
2. คอลัมน์ ย่อข่าวเศรษฐกิจ: เล็งใช้ม.44เคลียร์สต็อกยาง
3. สบช่องใช้ม.44 โละ'สต็อกยาง'
4. 'ฉัตรชัย'เล็งงัดม.44จัดการสต็อกยาง
5. คอลัมน์ จับกระแสทั่วไทย: ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตข้าว
6. คอลัมน์ ประเด็นร้อน
7. การปกปิดความผิด
8. คอลัมน์ โขลกข่าวตำทุกซ์
9. คอลัมน์ มุมข้าราชการ: กรรมการกฤษฎีกาใหม่
10. ติดตามการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหา IUU
11. คอลัมน์ เศรษฐกิจเกษตร: แนวโน้มสินค้าเกษตรนำเข้าไปในตลาดจีน

หนังสือพิมพ์

- ข่าวสด
ข่าวสด
โพสต์ทูเดย์
กรุงเทพธุรกิจ
มติชน
โพสต์ทูเดย์
บ้านเมือง
ไทยรัฐ
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
เดลินิวส์

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: อังคาร 1 ธันวาคม 2558

ปีที่: 25

ฉบับที่: 9134

Col.Inch: 16.18

Ad Value: 17,798

ภาพขาว: เยี่ยมชม

หน้า: 8(บนขวา)

PRValue (x3): 53,394

คลิป: ขาว-ดำ



เยี่ยมชม - พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีและสหกรณ์ เยี่ยมชมนิทรรศการโครงการผลิตข้าวกล้องงอกของสหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด ในโอกาสเดินทางไปเป็นประธานการประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ให้เกิดความเข้มแข็ง และนโยบายด้านการเกษตรแก่ประธานและผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 4 จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ และร้อยเอ็ด จำนวน 700 คน

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: อังคาร 1 ธันวาคม 2558

ปีที่: 25

ฉบับที่: 9134

หน้า: 8(ซ้าย)

Col.Inch: 8.20

Ad Value: 9,020

PRValue (x3): 27,060

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ย่อข่าวเศรษฐกิจ: เล็งใช้ม.44เคลียร์สต็อกยาง



เล็งใช้ม.44เคลียร์สต็อกยาง

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรี และสหกรณ์ กล่าวว่า เตรียมขยายวงเงิน โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกร ชาวสวนยางรายย่อยไม่เกิน 1 แสนบาท/ครัวเรือน เพื่อประกอบอาชีพเสริมเป็น 1.5 หมื่นล้านบาท เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เชื่อว่าราคาขางพาราจะซึมยาวออกอีก นาน รัฐบาลจะเร่งช่วยเหลือให้เป็นรูปธรรมให้เม็ดเงินลงสู่กระเป๋าชาวสวน ให้ทุกมาตรการได้รับการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม แม้ตอนนี้ตลาดเงินมีความต้องการอย่างมาก แต่การบริหารจัดการยางในสต็อกทำได้ลำบาก มีเงื่อนไขและขั้นตอนที่ยุ่งยาก แต่หากใช้มาตรา 44 เข้ามาช่วย นำยางไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น อย่างทำถนน สนามกีฬา ต่างๆ คาดว่าจะใช้ยางในสต็อกที่มีอยู่ได้หมด

สปช.ชงใช้ม.44 โละ'สต็อกยาง'

**โพสต์ทูเดย์ “ฉัตรชัย” สั่งศึกษาใช้
ม.44 ระบายสต็อกยาง 2 แสนตัน
ชี้สต็อกกตราคาซึมยาว**

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า มีแนวคิดที่จะเสนอให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ในการระบายยางในสต็อกรัฐที่มี 2 แสนตัน และได้มอบหมายผู้เกี่ยวข้อง ไปพิจารณาว่าจะเสนอให้ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ได้หรือไม่

“แม้ว่ายางดังกล่าวจะเซ็นสัญญาขายไปแล้ว แต่มีการส่งมอบช้ามาก และสต็อกที่สูงถึง 2 แสนตัน เป็นตัวเลขที่หลายฝ่ายกังวล เราจะพิจารณาว่าจะใช้มาตรา 44 เข้าไปดำเนินการได้หรือไม่ เหมือนกับการใช้ในการระบายข้าว เพราะการพูดคุยกันตลอดว่ามีสต็อกจำนวนนี้ ทำให้นักวิเคราะห์มองว่าราคายางจะซึมต่อเนื่อง” รมว.เกษตรฯ กล่าว

ก่อนหน้านี้ องค์การสวนยาง (อสย.) ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนยุบรวมเป็นการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้เซ็นสัญญาขายยางทั้ง 2 แสนตันให้บริษัท ไทหนาน จากจีน แต่ปัจจุบันส่งมอบได้ล่าช้ามาก โดยมีการส่งมอบจริงไม่เกิน 1 หมื่นตัน

พล.อ.ฉัตรชัย ระบุว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยาง เพื่อให้สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรไร่ละ 1,500 บาท ครบถ้วนไม่เกิน 15 ไร่ โดยกำหนดให้ต้องจ่ายเงินให้ทันภายในปีนี้ ซึ่งในเบื้องต้นจะจัดสรรเงินจากกองทุนค่าธรรมเนียมการส่งออกยาง (เงินเชล) ไปก่อน จากนั้นจะเสนอขอจัดสรรงบกลางจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชดเชยต่อไป

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่าการประชุม ครม. วันที่ 8 ธ.ค. กระทรวงจะเสนอให้ ครม.อนุมัติงบกลาง 5,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมเกษตรกรปรับเปลี่ยนอาชีพ วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท/ราย เนื่องจากวงเงินที่ ครม.อนุมัติก่อนหน้านี้ 1 หมื่นล้านบาท มีการอนุมัติวงเงินไปแล้ว 7,000 ล้านบาท และยังไม่เพียงพอกับความต้องการ

นายเชาว์ ทรงอาวุธ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการ กยท. กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงเกษตรฯ อยู่ระหว่างคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นผู้ว่าการ กยท. เพื่อทำหน้าที่บริหารกิจการของ กยท.ให้เป็นไปตามกฎหมาย และเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยกำหนด ■

'ฉัตรชัย'เล็งจ้ดม.44จัดการสต็อกยาง

“ฉัตรชัย”เล็งใช้ม.44 จัดการสต็อกยาง-
ขอกรมฯขยายวงเงินปล่อยกู้เสริมอาชีพชาวสวน
เป็น 1.5 หมื่นล้านบาท จาก 1 หมื่นล้านบาท

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตาม
ที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบให้ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)
ปล่อยเงินกู้โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกร
ชาวสวนยางรายย่อย วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท
เพื่อใช้สำหรับการลงทุนอาชีพเสริมครัวเรือนละ
ไม่เกิน 100,000 บาท ปัจจุบันพบว่า สามารถ
ปล่อยกู้ไปแล้วรวม 7,000 ล้านบาท แต่ยังมี
เกษตรกรจำนวนมากให้ความสนใจเข้าร่วม
โครงการ กระทรวงเกษตรจึงจะขยายวงเงิน
ดังกล่าวเป็น 15,000 ล้านบาท โดยเสนอให้
ครม.พิจารณา ในวันที่ 8 ธ.ค. นี้

นอกจากนี้จะเสนอให้ธ.ก.ส.พิจารณา
ผ่อนปรนหลักเกณฑ์การขอกู้เงินดังกล่าว
ให้กับเกษตรกรเช่นไม่หักหนี้เดิมที่เกษตรกร
ยังไม่ชำระ เป็นต้น ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่เคร่งครัด
มากเกินไปทำให้ชาวสวนยางพาราไม่สามารถ
ผ่านการอนุมัติสินเชื่อ ที่จะใช้ในช่วงวิกฤติ

ราคายางพาราร่วง

“ราคายางพาราคาดว่าจะซึ่มยาวออกไป
อีกนาน รัฐบาลจะเร่งช่วยเหลือเพื่อให้เป็น
รูปธรรมให้มีเงินลงสู่กระเป๋าชาวสวนยาง
ให้ทุกมาตรการได้รับการขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม จึงได้ขอความร่วมมือจากมหาดไทย
ให้ชอกลงกำหนด-ผู้ใหญ่บ้านเร่งตรวจสอบ
โครงการอาชีพเสริมและคุณสมบัติของ
เกษตรกรว่า ครบถ้วนหรือไม่ เพื่อให้ขั้นตอน
การขอกู้สั้นและรวดเร็วขึ้น การอนุมัติวงเงิน
กู้ในมาตรการนี้ จะพยายามให้ธ.ก.ส.อนุมัติ
ให้ได้วงเงิน 1 แสนบาท ไม่นำหนี้เดิมที่มีอยู่
กับธ.ก.ส.มาพิจารณาร่วม เพื่อให้ชาวสวน
มีเงินหมุนเวียนใช้ในช่วงยางพาราขาลง”
พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

ส่วนมาตรการช่วยเหลือชาวสวนยาง
และคนกรีดยาง 1,500 บาท/ไร่ ที่ได้สั่งการ
ให้จ่ายเงินถึงมือชาวสวนไม่เกินสิ้นปีนี้นั้น
สำนักงบประมาณได้สั่งการให้การยางแห่ง

ประเทศไทย(กยท.) ใช้เงินค่าธรรมเนียม
พิเศษจากการส่งออกหรือเงินเชส ที่มีประมณ
กว่า 2 หมื่นล้านบาทไปจ่ายให้ชาวสวนและ
คนกรีดยางก่อน หลังจากนั้นสำนักงบประมาณ
จะตั้งงบเข้ามาชดเชยเงินเชสให้ภายหลัง
เพื่อให้การให้การจ่ายเงินช่วยเหลือชาวสวน
ยางพาราเป็นไปได้อย่างรวดเร็วขึ้น ตามนโยบายรัฐบาล

ดังนั้นธ.ก.ส. จึงเตรียมประชุมคณะ
กรรมการธ.ก.ส.ที่มีรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง
เป็นประธาน ในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ เพื่อขอความ
ชัดเจนว่า สามารถดำเนินการได้และสำนัก
งบประมาณจะมีเงินคืนเชสที่จ่ายไปก่อน
หรือไม่

สำหรับสต็อกยางที่มีอยู่ 2 แสนตัน ซึ่ง
ปัจจุบันยังติดสัญญาการมอบกับบริษัท ไชน่า
ไต้หวัน รับเบอร์ อินดัสทรี กรุ๊ป จำกัดนั้น
ยังเป็นปัญหาโดยต้องรอให้ครบสัญญาก่อน
ในกรณีที่ไม่สามารถส่งมอบได้ กระทรวง
เกษตรฯมีแนวคิดที่จะใช้อำนาจของมาตรา 44

เข้าไปจัดการ แต่จะเป็นรูปแบบใดนั้นจะต้อง
พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้เพื่อไม่ให้สต็อกดังกล่าว
กระทบกับราคายางในประเทศ

อย่างไรก็ตามโดยส่วนตัวไม่อยากให้
ทุกฝ่ายกังวลกับปริมาณยางจำนวนนี้ เพราะ
เมื่อเทียบกับผลผลิตยางของประเทศและ
ของโลกแล้ว เป็นสัดส่วนที่น้อยมาก แต่เมื่อ
ทุกคนยังคิดและยึดติดกับสต็อกที่มีอยู่ทำให้
เป็นผลด้านจิตวิทยา กระทบกับราคายางของ
ไทยในภาพรวม

“ปัจจุบันตลาดจีนมีความต้องการยาง
มาก แต่การบริหารจัดการยางในสต็อกทำได้
ลำบาก มีเงื่อนไขและขั้นตอนที่ยุงยาก ทุกฝ่าย
อยากให้ขายเร็ว มันไม่สามารถทำได้ แต่หาก
ใช้มาตรา 44 เข้ามาช่วย นำยางไปใช้ประโยชน์
ด้านอื่น อย่างทำถนน ซึ่งกระทรวงคมนาคม
มีความต้องการมากถึง 2 หมื่นตัน สนามกีฬา
ต่างๆ ซึ่งคาดว่าจะใช้ยางในสต็อกที่มีอยู่
ได้หมด”พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

มติชน

Matchon
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,550

Section: ประชาชน/ภูมิภาค

วันที่: อังคาร 1 ธันวาคม 2558

ปีที่: 38

ฉบับที่: 13778

หน้า: 28(บนซ้าย)

Col.Inch: 6.34

Ad Value: 9,827

PRValue (x3): 29,481

คลิก: ๓๓๓

คอลัมน์: จับกระแสทั่วโลก: ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตข้าว



● ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตข้าว

สุรินทร์ - พล.อ.นัทรชัย สารีกุลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวมะลิสีสุรินทร์ เพื่อเผยแพร่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวมะลิสีสุรินทร์ให้เกษตรกร มีนายอรรถพร สิงหวิชัย พวจ.สุรินทร์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว หัวหน้าส่วนราชการ และเกษตรกร ร่วมกิจกรรม ที่ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์

ประเด็นร้อน

1

การประชุม ครม.วันนี้ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี นั่งหัวโต๊ะแทน พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ มีวาระร้อนว่าด้วยมาตรการดูแลความปลอดภัยและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งสองให้ติดตาม



2

ประเด็นร้อนการเมืองหนีไม่พ้นกรณีนายจตุพร พรหมพันธุ์ และนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ สองแกนนำ นปช.ทำทนาย คสช. ขอบุกไปอุทยานราชภักดิ์จนถูกควบคุมตัว ส่งผลให้แกนนำ นปช.ที่เหลือเรียกร้องให้ปล่อยตัว

3

ติดตามวันนี้ ศาลปกครองกลางนัดไต่สวนในคดีที่กลุ่มบริษัท ทูริวิชั่นส์ กลุ่มทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวี ยื่นฟ้องให้มีคำสั่งเพิกถอนประกาศเรียงช่องของ กสทช. ที่จะเริ่มเรียงช่องโทรทัศน์ใหม่ในวันที่ 2 ธ.ค.นี้

4



ต้องลุ้นการประชุม ครม.วันนี้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ จะเสนอของบกลาง 1,106 ล้านบาท มาช่วยผู้ประสบภัยแล้ง 9.3 แสนไร่ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 1,113 บาท/ไร่ พืชไร่ 1,148 บาท/ไร่

การปกปิดความผิด



ช.ทบ.ลำที่ไม่ได้ตก จอctrอที่แคมป์ล่าสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร



ซากสัตว์ป่าที่แคมป์ป่าทุ่งใหญ่ฯ

อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คนหนึ่งอยู่ในวงการนักเลงปืน หรือผู้นิยมเล่นปืน รู้ข่าวมาเมื่อช่วงต้นเมษายน 2516 ว่ามีคณะพราน บรรดาศักดิ์ ประกอบด้วยทหาร ตำรวจ พลเรือน ไปซื้อกระสุนปืนไรเฟิลสำหรับใช้กับปืนล่าสัตว์ ใน ร้านขายปืนย่านวังบูรพา จะพากันไปล่าสัตว์ในป่า ทุ่งใหญ่นเรศวร กาญจนบุรีติดต่อกับอุทยานนี้ เพื่อ ฉลองวันเกิดให้นายตำรวจระดับรองผู้กำกับคน หนึ่ง จึงนำเรื่องมาหารือกับบรรดานักศึกษาเพื่อ เปิดโปงพรานกลุ่มนี้

21 เม.ย.2516 อาจารย์กับนักศึกษาหญิงอีก 2 คน เข้าป่าทุ่งใหญ่ ด้านเมืองกาญจนบุรี เพื่อตักถวษ พราน อยู่ 2 คืนไม่พบจึงล่าถอยกลับเพื่อความปลอดภัย มาหารือกับกลุ่มนักศึกษาอนุรักษ์สัตว์ป่าของ 3 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย เกษตรา จุฬาฯ, ธรรมศาสตร์ แล้วได้ตั้งทีม กลับเข้าป่าทุ่งใหญ่นเรศวร มีนักเรียนหนุ่มมัธยมปลายของ

สวนกุหลาบฯ ร่วมไปด้วย 1 คน

คราวนี้เจอพรานบรรดาศักดิ์กลุ่มนี้ตั้งแคมป์ที่ริมห้วยเซา โท้ว มีทหารพรานเป็นผู้อำนวยการความสะอาด มีรถอีเอ็มซี ทหาร 2 คัน มี ฮ.กองทัพจอดอยู่ 1 ลำ พบเนื้อสัตว์ป่า ที่ชำแหละแล้วจำนวนมาก พร้อมด้วยซากสัตว์ป่าสารพัดชนิด ทหารประจำแคมป์บอกว่า รู้ล่าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย แต่ล่าเพื่อ ระบายเครียด และชวนนักศึกษาก็กินอาหารที่ทำจากเนื้อสัตว์ ป่าด้วย นักศึกษาไม่กิน แต่ได้แอบถ่ายรูปไว้ กลับออกมา นำ หลักฐานแสดงให้เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้รู้ และมีการส่งเจ้าหน้าที่ ป่าไม้เข้าไปที่แคมป์ เกิดเผชิญหน้ากับทหารหวัดจะยิงกัน ดี แต่ป่าไม้ถอยออกมาก่อน

บ่าย 29 เม.ย.2516 ฮ.ล่าสัตว์ที่บินกลับมาจากทุ่งใหญ่เกิด เครื่องยนต์ขัดข้อง ตกลงในทุ่งนา ท้องที่บางเลน นครปฐม คนบนเครื่องตายทั้งหมด 6 คน ซากสัตว์ป่าเคลื่อน

นักศึกษาก็เข้าไปถึงที่จุด ฮ.ตก ถ่ายรูปไว้แล้วนำออกแสดง ในการแถลงการณ์ ทำให้ประชาชนรู้ความจริงโกรธแค้นมาก

เริ่มมีการชุมนุมให้รัฐบาลของจอมพลถนอม กิตติขจร สอบหาคนผิด

ขณะนั้นเป็นช่วงของรัฐบาลเผด็จการทหารเต็มรูปแบบ พล.อ.สฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรี ที่ได้อำนาจมาจากการรัฐประหารล้มเจ้านายตัวเอง จอมพล ป. พิบูลสงคราม เมื่อวันที่ 16 ก.ย.2501 เกิดเสียชีวิตบนเก้าอี้นายกรัฐมนตรี ทหารได้พากันยกพลเอกถนอมเป็นนายกรัฐมนตรีสืบต่อ ซึ่งรัฐบาลถนอมได้ออกแถลงการณ์ว่า ฮ.ล่าที่ตกออกปฏิบัติราชการลับ หาข่าวติดชายแดนพม่าเตรียมการไว้จะอารักขานายพลเนวิน นายกรัฐมนตรีพม่าที่จะมาเยือนไทย แต่ไม่มีใครเชื่อเพราะเนวินไม่เคยมีกำหนดการจะมาเยือนไทย

ประชาชนเคลื่อนไหวแรงขึ้นเพราะข้อมูลชัดเจนว่า “พันเอกลูกชายผู้ยิ่งใหญ่” อยู่ในขบวนการพรานกิตติศักดิ์ด้วย รัฐบาลถนอมจึงติดต่อ นายฯ ถนอมสั่งตั้ง รมว.เกษตรฯ ในขณะนั้นเป็นประธานสอบสวน ประกาศผลสอบออกมาว่า ฮ.บินขึ้นตามคำสั่ง ผบ.ทบ. ไปปฏิบัติการลับหาข่าวติดชายแดนพม่าเพื่ออารักขานายพลเนวิน ส่วนชาวกอล์ฟไม่รู้ใครยิง

ความพยายามปกปิดความผิดให้ทหารล้มเหลว ไม่มีประชาชนคนไหนเชื่อ ในขณะที่นักศึกษา 3 สถาบัน พร้อมด้วยศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ได้พิมพ์หนังสือ “บันทึกลับจากทุ่งใหญ่” ออกขาย 5,000 เล่ม...พรีบไม่ถึงชั่วโมงคนซื้อหมด

พอดีช่วงนั้นจอมพลถนอมจะเกษียณอายุราชการ 30 ก.ย.2516 ทหารมีมติให้ต่ออายุราชการอีก 1 ปี ทางนักศึกษา

รามคำแหง หัวหมาก จึงเสียดสีด้วยการออกคำสั่งให้ต่ออายุให้สัตว์ป่าทุ่งใหญ่อีก 1 ปี ถนอมย่ะมากสั่งให้อธิการบดีรามฯ ลบชื่อนักศึกษา 9 คนที่เป็นตัวการออกจากบัญชีนักศึกษา ทำให้นักศึกษาชุมนุมในรามฯ หัวหมากมีประชาชนเข้าร่วมมากขึ้นเรื่อยๆ ถนอมสั่งให้คืนสิทธิ์นักศึกษาทั้ง 9 แต่มีอบไม่หยุดแล้วเพราะมันติดแล้ว

ประจวบเหมาะกับมีนักศึกษาประชาชนอีกกลุ่ม พากันเดินแจกแถลงการณ์รอบๆ สนามหลวง เรียกร้องให้ถนอมประกาศใช้รัฐธรรมนูญและจัดเลือกตั้ง ถนอมสั่งจับ 13 คนดำเนินคดีกับรัฐธรรมนูญ ทำให้มีอบเคลื่อนออกจากรามฯ มาธรรมศาสตร์ ทำพระจันทร์ เน้นเรียกร้องรัฐธรรมนูญ แล้วทะลักออกถนนราชดำเนินเมื่อ 14 ตุลาคม 2516 ถนอม, ประภาส, ณรงค์ หอบครอบครัวบินหนีออกนอกประเทศ ลี้ภัยระบอบการปกครองเผด็จการทหาร

เกิดจากความพยายามจะปกปิดความผิดให้ทหาร ตำรวจ พลเรือน ดาราหนังที่ไปล่าสัตว์ทุ่งใหญ่นเรศวร เกิดจากการร่างรัฐธรรมนูญ 12 ปีไม่เสร็จซะที เกิดจากประชาชนไม่รัก เบื่อหน่าย เกลียดชัง

นายสบาย



“บุญ” เจ้าเวรโลกข่าวประจำวัน
 อังคารที่ 1 ธันวาคม 2558.....■ วันก่อนเขียน
 ถึงปัญหาต่างๆในการยางแห่งประเทศไทย
 (กยท.) กรณี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ
 รมว.เกษตรและสหกรณ์ แต่งตั้ง นาย
 เชาว์ทรงอาวุธมาเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
 นายวีระศักดิ์ ขวัญเมืองผู้ว่าฯชั่วคราว
 ที่ได้ลาออกไปแล้ว ไม่น่าจะถูกต้อง
 เพราะอำนาจนี้เป็นของบอร์ด กยท. ตาม
 มาตรา 33 ของ พ.ร.บ.การยางฯ.....■
 ฝ่ายกฎหมาย กยท.ชี้แจงก่อน พล.อ.
 ฉัตรชัย จะเซ็นคำสั่งได้ให้ฝ่ายกฎหมาย
 ศึกษาความเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้
 กยท.อยู่ในภาวะไม่ปกติยังไม่มีที่ตั้ง
 ผู้ว่าฯตัวจริงมาก่อน และ นายวีระศักดิ์
 เป็นเพียงผู้ว่าฯชั่วคราว ฉะนั้นจึงยังอยู่
 ในอำนาจของ รมว.เกษตรฯ ที่จะ
 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าฯ
 ชั่วคราวได้ตามมาตรา 74 มิใช่มาตรา
 33 ที่จะบังคับใช้กับกรณีผู้ว่าฯตัว
 จริงแล้วเท่านั้น.....■ แต่กระนั้นเรื่อง
 วนๆในองค์กรใหม่แห่งนี้ก็ยังคงอยู่ ให้
 สงสารผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าฯชั่วคราว
 เสียจริง วันนี้จะหากคนระดับรองๆที่จะ
 ขึ้นอาสาช่วยแบ่งเบางานไม่มี ขุบ

หน่วยงาน 3 แห่งมารวมกัน
 ยังไม่อาจหารองผู้ว่าฯตัวจริง
 มาช่วยงานได้ ทั้งที่มีตัว มี
 ตำแหน่งแบ่งปันให้แล้วแต่
 ที่เป็นทางการมีตามกฎหมาย
 รองรับยังไม่มีเพราะสำนัก
 งานคณะกรรมการนโยบาย
 รัฐวิสาหกิจ (สกร.) ยังไม่
 อนุมัติมาให้ ทั้งที่ยื่นเรื่องไป
 ตั้งแต่ 10 ต.ค.58 ส่งเจ้าหน้าที่
 ไปทวงถาม คำตอบที่ได้กยท.
 ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจดีเด่น ใน
 เรื่องหารายได้เข้ารัฐ จะรีบ
 ร้อนอะไรกันนักหนา.....■
 เมื่อตำแหน่งยังไม่มีเงินเดือน
 ยังไม่มี มางบประมาณไม่มี
 ที่น้องชาวสวนยางที่ดั่งหน้า
 รอย คงต้องรอรูๆๆ และรอ
 กันต่อไป ส่วนคนที่ทำงานเป็น
 หนึ่งหน้าไฟ คงต้องเหนื่อยกัน
 ต่อไปเพราะแค่ภารกิจสรรหา
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็น
 บอร์ด มีแค่คนของ สกย.เจ้า
 เก้าที่มือเป็นระวิง ส่วนคน
 ของอีก 2 หน่วยงานเข้ามา
 ช่วยเหมือนกันแต่ขอเป็นผู้
 สังเกตการณ์ แก่นี่ก็เหนื่อย
 เกินแรงแล้ว.

บุญ

มุม ข้าราชการ 'ธ.12'

กรรมการกฤษฎีกาใหม่

คณะกรรมการในหน่วยงานภาครัฐที่ทำงานหนักมากกว่าใครเพื่อน เห็นจะเป็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เพราะกรรมการกฤษฎีกาแต่ละคน ซึ่งมีบทบาทสูงในงานด้านกฎหมายนั้นนอกจากจะเป็นเสมือนที่ปรึกษา กฎหมายของรัฐบาลแล้ว

ยังต้องเป็นหูเป็นตาแทนประชาชนให้กระบวนการร่างกฎหมายเป็นไปด้วย ความรอบคอบถูกต้องไม่ให้ใครต้องเดือดร้อนเพราะการออกกฎหมายที่ไม่ เป็นธรรม

กรรมการกฤษฎีกา ที่มีอยู่จำนวน 108 รายนั้นทำงานมาครบวาระการ ดำรงตำแหน่ง 3 ปีแล้วเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ตอนนี้สำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกาได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่สมควรเป็นกรรมการกฤษฎีกาแล้ว และได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการกฤษฎีกา จำนวน 140 ราย ดังนี้

1.นายกมลชัย รัตนสกาวงศ์ 2.นายกฤษฎพงษ์ กীরติกร 3.คุณหญิง

กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา 4.นางกาญจนารัตน์ สิริโรจน์ 5.นายการุณ กิตติสถาพร 6.นายกำชัย จงจักรพันธ์ 7.นายเกริก วณิกกุล 8.นาย เกริก ไกร จีระแพทย์ 9.นายเกษม สุวรรณกุล 10.นายเกษมสันต์ วิลาวรรณ 11.นายเกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ 12.นายโกวิทย์ โปษยานนท์ 13.นายเข้มชัย ชูติวงศ์ 14.นายคณิต ณ นคร 15.นายคุรุจิต นาคกร- ทรรพ 16.นายเคียง บุญเพิ่ม 17.นายจตุรนต์ ธีระวัฒน์ 18.นางจริยา เจียมวิจิตร 19.นายจรรยา อินทจาร 20.นายจักรมณท์ ผาสุกวานิช

21.หม่อมราชวงศ์ชัชวมงคล โสณกุล 22.นางสาวจรรุวรรณ เสงตระกุล 23.นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ 24.นายเฉลิมศักดิ์ วานิช- สมบัติ 25.นางโฉมศรี อารยะศิริ 26.พลเรือเอก ชลินทร์ สารสินธุ์ 27.พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร 28.นายชัยวัฒน์ วงศ์- วัฒน์สานต์ 29.นายชีพ จุลมนต์ 30.นายชุมพร ปิจจุสานนท์ 31.นาย ชูเกียรติ รัตนชัยชาญ 32.นายเชิดพงษ์ สิริวิรัช 33.พลตำรวจเอก ดร. โสทธิพันธ์ 34.นายดิเรก สุนทรเกตุ 35.นายดิเรก อิงคนินันท์ 36.นายดิศทัต โทตระกิตย์ 37.นายตระกูล วินิจฉัยภาค 38.นาย ทศพร ศิริสัมพันธ์ 39.นายทักษพล เจียมวิจิตร 40.คุณหญิง ทิพาวดี เมฆสวรรค์

41.นายธงทอง จันทรางศุ 42.นายธรรมนิตย์ สุมนต์กุล 43.นายธานีศเกษสพิทักษ์ 44.นายธิตินันท์ เชื้อบณชัย 45.นายนคร

ศิลป์อาษา 46.นายนนทิกร กาญจนะจิตรา 47.นายพนนธิติ สุริยะ 48.นายบรรชิต สิงหเสนี 49.นายบรรณิณี เศรษฐบุตร์ 50.คุณหญิง นันทกา สุประภาตะนันท์ 51.นายนันท์วัฒน์ บรรมานันท์ 52.นาย นิพนธ์ อดิษฐ์ 53.พลเอก นิวัติ ศรีเพ็ญ 54.นายบดี จุณณา- นนท์ 55.นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ 56.นายบุญปลุก ชายเกตุ 57.พลตำรวจเอก บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ 58.พลเอกประพาฬกุลพิจิตร 59.นายประสงค์ วินัยแพทย์ 60.นายประสพสุข บุญเดช

61.นายประสิทธิ์ โฆวิทกุล 62.นายปรีชา วัชรากัย 63.นาย ปลั่ง มีจุล 64.นายปัญญา ถนอมรอด 65.นายปิ่นทิพย์ สุจิตกุล 66.นายปิยะพันธ์ ชัมปาบุตร 67.นายปิยะสกล สกลสัตยาทร 68.นาย ปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา 69.นายไพฑูริย์ เอกเจริญกร 70.ร้อยตำรวจตรี พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร 71.นางสาวพจนีย์ ธนวานิช 72.นาย พชร ยุติธรรมดำรง 73.นายพนัส สิมะเสถียร 74.นายพรชัย นุชสุวรรณ 75.คุณพรทิพย์ จาละ 76.นายพรเพชร วิชิตชลชัย 77.พลเรือเอก พลเดช เจริญกุล 78.นางสาวพวงเพชร สารคุณ 79.นายพิชัยศักดิ์ ทรายางกูร 80.พลเอก พิชิต ยุวะนิยม

นี้เป็น 80 รายแรก และมีอีก 60 รายที่จะได้บอกกล่าวกัน ในวันพรุ่งนี้.

“ธ.12”

ติดตามการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหา IUU

นายศักดิ์ชัย ศรีบุญชื้อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังติดตามการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหา IUU-Fishing ของกรมประมง จ.สมุทรสาคร ว่ารัฐบาลได้มีการประชุมหารือเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหามากมายอย่างต่อเนื่อง โดย พลเอก จัตราชัย สาทิภักดิ์ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้เน้นย้ำในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะการเฝ้าระวังควบคุมระบบติดตามเรือประมงที่เข้าและออกทะเล ว่ามีการดำเนินการอย่างถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ ซึ่งต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศคู่ค้าเห็นว่า สินค้าประมงไทยที่จับมานั้นเป็น



สินค้าที่ต้องตามกฎระเบียบมาตรฐานสากล ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) จะดำเนินการอย่างเข้มงวดทั้งการดำเนินการจับทะเลเรือ การติดตามระบบ VMS รวมทั้งการขอใบอนุญาตต่าง ๆ เพื่อให้การทำประมงถูกต้องตามขั้นตอน

สำหรับการลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (PIPO) จังหวัดสมุทรสาคร ในครั้งนี้ ได้รับรายงานจากศูนย์ฯ ว่า ได้มีการตรวจสอบเรือประมงอย่างถูกต้องครบถ้วนทั้ง

13 รายการ ได้แก่ 1. ทะเบียนเรือ 2. ใบอนุญาตใช้เรือ 3. ใบอนุญาตบัตร หรือใบอนุญาตให้ใช้เครื่องมือทำการประมง 4. สมุดบันทึกการทำประมง 5. บัตรประจำตัวประชาชนได้เรือ 6. บัตรประจำตัวประชาชนนายท้ายเรือ 7. บัตรประชาชนช่างเครื่อง 8. ทะเบียนลูกจ้าง 9. บัตรสีชมพู (บัตรแรงงานต่างด้าว) 10. สัญญาจ้าง 11. ใบประกาศนายท้ายเรือ 12. ใบประกาศช่างเครื่อง และ 13. ระบบติดตามเรือ VMS

สำหรับปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำที่นำเข้ามาผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำ จ.สมุทรสาคร ตั้งแต่เดือน ม.ค.-ต.ค. 58 มีปริมาณสัตว์น้ำ 97,088,830 กิโลกรัม รวมมูลค่า 2,148,842,982 บาท.



นายศักดิ์ชัย ศรีบุญเชื้อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ฝ่ายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ รายงานการเข้าร่วมงานสัมมนา China International Import Fresh Food Logistics Congress 2015 ร่วมกับหอการค้าไทยในจีน ระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2558 และร่วมงานช่องทางและโอกาสทางธุรกิจสินค้าอาหารสดไทย ณ โรงแรมเรือ



แนวโน้มสินค้าเกษตรนำเข้าในตลาดจีน

เนซองส์ เซี่ยงไฮ้

ซึ่งสมาคมการค้าและขนส่งสินค้าเกษตรแบบควบคุมอุณหภูมิ ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มสินค้าเกษตรนำเข้าในตลาดจีน การตีความกฎหมายความปลอดภัยอาหาร และนโยบายพิธีการศุลกากรในเขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ เป็นต้น โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ ผู้นำเข้าและส่งออก ผู้ค้าปลีกและผู้ประกอบการขนส่งสินค้าอาหารสด

ประมาณ 150 คน

สำหรับแนวโน้มและสถานการณ์สินค้าเกษตรนำเข้าในตลาดจีน ในอีก 5-10 ปีข้างหน้า สินค้าเกษตรประเภทอาหารสดยังคงมีโอกาสอีกมาก โดยในปี 2557 จีนมีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกอาหารสดรวม 62,024.76 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นสินค้าประมง ผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เป็นต้น ปัจจุบันจีนมีผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าเกษตรประมาณ 18,000 ราย และผู้ประกอบการส่งออกสินค้า

เกษตรประมาณ 20,000 ราย ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ช่องทางการค้าทางอินเทอร์เน็ต

ส่วนการตีความกฎหมายความปลอดภัยอาหาร จีนจะเน้นด้านความปลอดภัยสารเจือปน และมีโภชนาการที่เหมาะสม โดยการประเมินความปลอดภัยอาหารของจีนนั้น จะดำเนินการตรวจสอบทั้งอาหาร วัตถุเจือปนในอาหาร และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ซึ่งปัจจุบันจีนมีประกาศมาตรฐานความปลอดภัยแห่งชาติด้านอาหารจากกรม



อนามัยประมาณ 500 มาตรฐาน

นอกจากนี้ ยังมีมาตรฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การผลิต และการตรวจสอบ เป็นต้น สำหรับนโยบายพิธีการศุลกากรในเขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ จะมีการแบ่งหมวดหมู่สินค้า



ประเภทอาหารโดยใช้รหัสพิกัดศุลกากร ซึ่งเอกสารที่จำเป็นในพิธีการศุลกากร ได้แก่ สัญญาหรือข้อตกลงการนำเข้าสินค้า เอกสารการจัดส่งสินค้า เช่น ใบขนของ ใบส่งสินค้า หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า เป็นต้น

สำหรับหลักการสำคัญในการยื่น เอกสารพิธีการศุลกากร ได้แก่ เอกสารตามความเป็นจริง ชื่อสินค้าเป็นไปตามข้อกำหนด สินค้าในการนำเข้า-ส่งออกศุลกากร หากไม่สอดคล้องกับชื่อการค้าสากล ให้ทำการอธิบายเพิ่มเติมเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า หากเกิดปัญหาเกี่ยวกับใบรับรองต่าง ๆ ผู้ประกอบการสามารถใช้การประกันรับรองสินค้าเพื่อนำสินค้าออกมาจากศุลกากรได้ก่อน เพื่อไม่ให้กระทบต่อการส่งสินค้าสู่ตลาด

และงานนี้ฝ่ายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเจียงไฮ้ยังได้ร่วมบรรยาย เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย ความปลอดภัยและการควบคุมคุณภาพสินค้าเกษตรประเภทอาหารสดไทยอีกด้วย.